

THÔNG BÁO

Về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND huyện những vấn đề cần thiết

(Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN; TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN TRONG HUYỆN

1. Hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và tình hình Nhân dân, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trọng tâm là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp⁽¹⁾, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; phối hợp với lãnh đạo Tòa án nhân dân đánh giá kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân⁽²⁾.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch, thực hiện nghiêm Chi thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận,

⁽¹⁾ MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức 117 hội nghị hiệp thương (ba lần), trong đó cấp huyện tổ chức 03 hội nghị (HĐND huyện); cấp cơ sở tổ chức 114 hội nghị; phối hợp tổ chức 267 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tổ chức 246 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Phối hợp lắp đặt 279 tranh pano cổ động tuyên truyền bầu cử ở huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn và 236 khu vực bỏ phiếu; thiết kế và đăng tải theo từng đơn vị bầu cử toàn bộ Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện trên trang Fanpage và nhóm Facebook của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đăng tải các văn bản và cập nhật hơn 102 tin, bài trên Trang Fanpage Mặt trận, 2.457 tin trên trang nhóm Facebook của MTTQ huyện và cơ sở.

⁽²⁾ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu 20 vị Hội thẩm nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

phân bổ tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch tổng giá trị đạt hơn 7,2 tỷ đồng⁽³⁾; hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và huyện trong tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với hơn 90 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quy ra tiền là gần 4,5 tỷ đồng⁽⁴⁾. Phối hợp tổ chức nấu 8.200 bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt, các khu vực cách ly; hỗ trợ hơn 35.120 “bữa ăn không đồng” cho các công dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn toàn huyện.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Mặt trận các cấp triển khai mạnh mẽ. Quỹ vì người nghèo duy trì hoạt động tại các địa phương, đã hỗ trợ xây dựng 86 nhà đại đoàn kết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện đã cấp kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện mô hình sinh kế giúp người nghèo thoát nghèo bền vững cho 75 hộ nghèo nuôi bò sinh sản với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ thiết bị trực tuyến cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình học tập; tổ chức “Tết Vì người nghèo – Tân Sửu 2021” đạt hơn 6,1 tỷ đồng⁽⁵⁾.

Năm 2021, MTTQ các cấp đã giám sát 02 cuộc (Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND xã Đại Đồng và Thị Trấn; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Võ Liệt và xã Ngọc Sơn). Hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn giám sát 114 cuộc, nhất là công tác bầu cử, giám sát việc rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều và giám sát thường xuyên việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 04 hội nghị phản biện xã hội với 05 dự thảo: Đề án sản xuất vụ Đông Xuân; Đề án sản xuất vụ Hè Thu; Đề án “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với chuỗi giá trị sản phẩm theo mô hình an toàn sinh học giai đoạn 2021-2025. Ngoài

⁽³⁾Tính đến nay, kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện là 7,230 tỷ đồng (Tiền mặt: 2,897 tỷ đồng; hàng hóa quy ra tiền là 4,333 tỷ đồng), trong đó: đợt 1: 1.730.725.000 đồng (tiền 897.346.000 đồng; hàng 883.379.000 đồng); đợt 2: 5,5 tỷ đồng (tiền 2 tỷ đồng; hàng 3,5 tỷ đồng); đã phân bổ 5,429 tỷ đồng (tiền 325,6 triệu đồng; hàng 5.103.400.000 đồng).

⁽⁴⁾Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh hơn 53 tấn hàng hóa, hỗ trợ Thành phố Vinh 28 tấn, Quỳnh Lưu 10 tấn, Diễn Châu 10 tấn, Tương Dương 5 tấn hàng hóa. Tổng là 90 tấn hàng hóa, quy ra tiền là gần 4,5 tỷ đồng.

⁽⁵⁾Tổng số tiền đã thực hiện Chương trình “Tết Vì người nghèo – Tân Sửu 2021” là gần 6,2 tỷ đồng/đăng ký 2 tỷ đồng (bằng 310% so với số đăng ký); Đã tiến hành trao 9.904 suất quà với số tiền 6.040.020.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo, người nghèo, học sinh nghèo.

ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn tổ chức phản biện bằng hình thức gửi dự thảo đến các cơ quan, đơn vị xin ý kiến góp ý 5 dự thảo (gồm dự thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025” của UBND huyện; dự thảo Chương trình “Phát triển du lịch huyện Thanh Chương giai đoạn 2021-2025” của UBND huyện; Đề án “Xã hội hóa (vận động tài trợ) cơ sở vật chất cho các trường phổ thông cho học sinh dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Dự thảo Nghị quyết và Đề án “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030”; góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An...).

MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức có liên quan để tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân các xã Thanh Ngọc, Thanh Lâm, Thanh Tùng. Tham gia tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện theo định kỳ. Tiếp 12 lượt công dân, nhận 03 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đã phân loại và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân

2.1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại bộ phận cử tri và Nhân dân tin tưởng và đồng tình với công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đã kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất với phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, tiếp cận, truy vết, cách ly y tế được thực hiện ngay tại cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chống dịch⁽⁶⁾. Công tác tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tiếp tục được đẩy nhanh

⁽⁶⁾Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản tổ chức các chương trình “Bữa ăn không đồng”, “Bữa cơm yêu thương - sẻ chia chống dịch”; “Cách ly không cách lòng”, “Bữa cơm nhân ái” để hỗ trợ các khu cách ly; các xã, thị trấn đều tổ chức các đội thiện nguyện giúp dân thu hoạch mùa vụ, đưa lúa về tận nhà; tổ chức các đợt truyền thông lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19; xã Thanh Thủy, Thanh Tiên, Đại Đồng... thành lập Đội xe phản ứng

ở các địa phương. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 128/NQ-CP, UBND huyện đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện quy định các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo 4 cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từng bước nới lỏng, mở cửa và khôi phục phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cho rằng nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhất là sau khi các tỉnh, thành phố thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách, một lượng lớn người dân đã di chuyển tự phát từ vùng có dịch trở về quê, gây khó khăn cho các địa phương trong quản lý và phòng chống dịch. Công tác dự báo tình hình, mức độ dịch còn hạn chế, một số địa phương chưa chủ động chuẩn bị ứng phó và lường trước với các tình huống dịch có thể xảy ra sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách, phong tỏa. Bên cạnh đó, tuy nguồn cung vắc xin hiện nay tương đối lớn nhưng tiến độ tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 trên địa bàn huyện vẫn còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý khai báo y tế tại các địa phương, nhất là khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế. Hiện nay một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý chủ quan, thiếu ý thức trong công tác phòng, chống dịch. Điển hình là việc không thực hiện đúng, đủ các biện pháp 5K; không tự giác khai báo y tế khi tham gia các hoạt động dẫn đến xuất hiện một số ổ dịch chưa rõ nguồn lây nhiễm. Cử tri và nhân dân mong muốn chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác quản lý phòng dịch, có phương án chống dịch phù hợp tình hình mới, đảm bảo an toàn cho xã hội, bảo vệ “vùng xanh” của huyện nhà.

Qua các đợt dịch Covid-19, cử tri và nhân dân cho rằng để hạn chế và ngăn ngừa dịch hiệu quả, cần có hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng vững mạnh. Hiện nay, một số trạm y tế ở các địa phương chưa đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện khám và điều trị. Nhiều trạm y tế chưa có bác sĩ đủ năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế ở thôn, xóm, bản chưa cao. Cử tri đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục đề xuất các cấp, các ngành có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm quan tâm nâng cao năng lực, đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, y tế cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

2.2. Về quản lý tài nguyên, khoáng sản

Cử tri và nhân dân cho rằng thời gian qua các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng trên thị trường ngày càng lớn, lợi nhuận cao nên tình trạng này chưa chấm dứt hẳn, đề nghị HĐND,

nhanh hỗ trợ công tác phòng chống, dịch Covid-19, đội tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; 38/38 xã, thị trấn tổ chức mô hình “Bảo vệ vùng xanh”; phối hợp với các đội thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và công dân thực hiện cách ly.....

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2.3. Về lao động, việc làm, giáo dục

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong thời gian qua, huyện ta đã đón rất nhiều công dân đang học tập, làm việc ở các địa phương có dịch trở về quê hương. Trong đó có một lượng lớn là lao động ở các khu công nghiệp lớn trong cả nước trở về bị mất hoặc thiếu việc làm, đại đa số sống ở vùng nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bước vào giai đoạn bình thường mới, nhu cầu tìm kiếm việc làm hiện đang tăng cao ở các địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động đưa người lao động ra làm việc ở nước ngoài bị đình trệ, dẫn đến một bộ phận lao động đã qua đào tạo bài bản hiện vẫn đang trong quá trình thất nghiệp. Cử tri và nhân dân đề nghị các cấp, các ngành có liên quan tăng cường thu hút đầu tư vào huyện nhà, tạo điều kiện, cơ hội về việc làm cho người lao động tại địa phương.

Cử tri cho rằng, việc thực hiện hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của các cấp, các ngành vẫn còn chậm, vẫn còn nhiều đối tượng khó khăn chưa nhận được sự hướng dẫn trong việc làm các thủ tục hồ sơ theo quy định. Việc quy định hỗ trợ đối với một số đối tượng chưa cụ thể nên các địa phương áp dụng chưa thống nhất, đặc biệt là nhóm đối tượng "Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác". Đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục đề xuất trung ương, tỉnh quan tâm, kịp thời giải ngân các gói hỗ trợ, chỉ đạo rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công bằng cho người dân.

Để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc giáo dục tại các địa phương ảnh hưởng bởi dịch phải chuyển từ dạy và học trực tiếp sang online. Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về chất lượng dạy và học qua hình thức online.

2.4. Về giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng

Cử tri và nhân dân đánh giá cao thời gian qua ngành giao thông vận tải đã có nhiều biện pháp nhằm sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận chuyển hàng hóa, hành khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông gây mất an toàn giao thông đường bộ, một số tuyến đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng cần khắc phục, sửa chữa. Việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải vẫn còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch và tâm lý e ngại sử dụng các phương tiện công cộng của người dân.

II. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị 5 nhóm nội dung sau:

1. Đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục kiến nghị, đề xuất Trung ương, Tỉnh có phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Bên cạnh thay đổi cách chống dịch, chuyển từ biện pháp phong toả, giãn cách toàn xã hội sang hướng chấp nhận có F0 trong cộng đồng, giảm thiểu tử vong, kiểm chế số ca mắc, để phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn và bền vững; cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đại trà cho nhân dân, hướng tới tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng dưới 18 tuổi; đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý công tác phòng, chống Covid-19, nhất là trong việc khai báo y tế.
2. Đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đánh giá toàn diện về chất lượng dạy và học trực tuyến cho học sinh các bậc học; có phương án cụ thể về dạy và học ở các hệ học trong tình hình mới; có kế hoạch dạy bù, bồi dưỡng bổ sung thêm kiến thức cho học sinh, nhất là cho học sinh bậc tiểu học để đảm bảo chất lượng.
3. Đề nghị UBND huyện kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quan tâm giải quyết chính sách, giúp đỡ cho những người trở về quê từ vùng dịch về việc làm, vấn đề học tập của con cái, hỗ trợ an sinh,... để sớm ổn định cuộc sống.
4. Vừa qua, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây là bước đệm quan trọng, tạo tiền đề cho Nghệ An nói chung, Thanh Chương nói riêng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong 5 năm tiếp theo. Đề nghị HĐND, UBND huyện có chủ trương, phương hướng, lộ trình cụ thể thực hiện hằng năm để vận dụng thuận lợi từ những chính sách đặc thù trong Nghị quyết, từng bước đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của Tỉnh.
5. Đề nghị UBND huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn diện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời đề nghị HĐND huyện tổ chức giám sát việc thanh tra và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trong huyện và các nhóm kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị nêu trên và thông báo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cử tri và Nhân dân trong huyện biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

Nơi nhận.

- Thường trực Huyện ủy;
- HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khoá XX;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Hà

